

## BÀI TUYÊN TRUYỀN LỊCH SỬ NGÀY 08/3/2023

**Kính thưa: Các bà, các mẹ, các chị cán bộ, hội viên Phụ nữ trong toàn xã**

Một tháng Ba nữa lại về, trong không khí tràn ngập sắc xuân của năm Quý Mão - 2023, Đất nước vào xuân hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp và thành công mới đang chờ đợi chúng ta.

Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban chấp hành Hội LHPN xã Nghĩa Châu, xin trân trọng gửi tới các bà, các mẹ, các chị em hội viên phụ nữ trong toàn xã tình cảm thân thương, kính trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các bà, các mẹ, các chị em hội viên phụ nữ trong toàn xã kính mến và thân mến. Ngược dòng lịch sử để tìm về nguồn gốc của ngày Quốc tế phụ nữ 08/03.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam khi nói về phụ nữ đã giành tặng những tình cảm cao quý “Non sông gấm vóc Việt Nam do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà tốt đẹp rực rỡ”, bản lĩnh đó của người phụ nữ Việt Nam có cội nguồn từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc và khí phách của ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 cách đây 113 năm về trước.

Lịch sử 08/03 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của phụ nữ công nhân nước Mỹ.

Cuối thế kỷ 19 Chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đang phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng bọn chủ nghĩa tư bản trả lương cho họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8 tháng 3 năm 1899, nữ công nhân ở Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Năm 1910, Đại hội phụ nữ Quốc tế họp tại Conpenhaghen (thủ đô Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày “Quốc tế phụ nữ” với mục đích đấu tranh đòi quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như:

- Ngày làm 8 giờ
- Việc làm ngang nhau
- Tiền lương ngang nhau
- Bảo vệ bà mẹ, trẻ em.

Từ đó ngày 08/3 hàng năm trở thành ngày Hội của Phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng vì quyền bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho Thế giới.

Ở Việt Nam ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phát cờ khởi nghĩa. Lời hịch thiêng liêng “Đền nợ nước, trả thù nhà” đã nhận được sự hưởng ứng của các Lạc hầu, Lạc tướng, của những người yêu nước ở khắp các thị quận và đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa: bà Man Thiện (mẹ của Hai Bà Trưng), bà Lê Chân (Hải Phòng), bà Bát Mản (Thái Bình), bà Lê Thị Hoa (Thanh Hóa), bà Thánh Thiện (Hà Bắc). Ý chí kiên cường và lòng yêu nước của Hai Bà đã được đúc kết lại bằng những vần thơ bất hủ:

*“Một xin rửa sạch nước thù*

*Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng*

*Ba kéo oan ức lòng chồng*

*Bốn xin vén vện sở công lênh này”.*

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi. Trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà, nghĩa quân đã đập tan chính quyền đô hộ. Tên tướng đô hộ là Tô Định phải cải trang bằng cách cắt tóc, cạo râu tìm đường tẩu thoát về nước.

Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).

Năm 42, nhà Hán lại kéo quân sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại một lần nữa ra quân, phát cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa lần này chỉ kéo dài được 2 năm. Do thế và lực của ta và địch chênh lệch quá lớn, Hai Bà đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh anh dũng để giữ tròn khí tiết của mình, bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Mặc dù chỉ giành độc lập trong thời gian ngắn, nhưng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc cao cả, là minh chứng cho sức mạnh lớn lao,

khả năng dồi dào của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của Việt Nam mãi muôn đời lưu danh, khắc ghi công ơn và noi theo gương sáng của các bà, các mẹ, các chị Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ý Lan, Huyền Trân công chúa, Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, tướng Nguyễn Thị Định, các Mẹ Việt Nam anh hùng mà tiêu biểu là sự hy sinh vô bờ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thù.

Thưa toàn thể các bà, các mẹ, các chị em trong toàn xã, mỗi độ tháng ba về, trong không khí ấm áp của mùa xuân. Chị em phụ nữ lại háo hức đón chào kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03. Đây là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội và trong cuộc sống. Từ thực tế lịch sử cho thấy phụ nữ Việt Nam có bản chất kiên cường, dũng cảm, cần cù, lao động, sáng tạo, thông minh. Phụ nữ Việt Nam là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa, họ là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu. Đã sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức, lao động trong nhiều lĩnh vực xã hội và đời sống.

Năm nay chúng ta kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai bà Trưng. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, cán bộ, hội viên trong toàn xã tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc Lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và các ngày Lễ lớn của Đất nước.

Hội LHPN xã đã phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt các nhiệm vụ của địa phương đề ra. Tuyên truyền vận động con em hội viên lên đường nhập ngũ, tặng quà cho 02 thanh niên con hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền 600.000 đồng, đề nghị Hội LHPN huyện tặng quà cho 01 thanh niên con hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 triệu đồng. Vận động chị em hội viên vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư nơi mình sinh sống và làm vệ sinh tuyến đường hoa do Hội LHPN xã quản lý.

Tặng quà cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết nguyên đán từ các nguồn tài trợ: 17 suất, tổng trị giá 5.100.000 đồng. Tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho 27 hội viên có tuổi từ 70, 80, 90, 100 và trên 100 tuổi

đầu xuân Quý Mão với tổng trị giá là 1.350.000 đồng. Vận động chị em hội viên mua thẻ BHYT, triển khai mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trân trọng những thành quả mà hội LHPN xã nhà đã đạt được. Thay mặt cho Ban chấp hành Hội LHPN xã Nghĩa Châu, tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đ/c Lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ của mình.

Và cũng trong thời gian này, BCH Hội phụ nữ xã đề nghị tất cả các tầng lớp hội viên phụ nữ phát huy sức mạnh, xây dựng cho mình hình ảnh người phụ nữ với phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, tuyên truyền đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Hội LHPN các cấp và các nhiệm vụ của địa phương.

Với tinh thần kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 08/03 và khởi nghĩa hai bà trung, các tầng lớp phụ nữ xã Nghĩa Châu sẽ phát huy tinh thần, tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng của phụ nữ trong quá trình hội nhập và phát triển. Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ và chính quyền xã nhà đã đề ra, xứng danh với lời tôn vinh “Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ Anh hùng”.

Nhân dịp này, thay mặt BCH Hội Phụ nữ xã nhà, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị em, cùng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã, lời kính chúc sức khỏe, thành công, gia đình hạnh phúc./.

**TM. BCH HỘI LHPN XÃ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VŨ THỊ NHUNG**